

# กฟน.ประกวดอาคารประหยัดพลังงาน 3 ปีลดค่าไฟได้ 76.4 ล้านบาท

**ก**ารไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดพิธีมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” ปีที่ 3 ประเภทอาคารมหาวิทยาลัยและศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า จำนวน 16 แห่ง โดยผลงานทั้ง 3 ปี สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้ากว่า 18.8 ล้านหน่วย คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้สูงถึง 76.4 ล้านบาท และช่วยโลกลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อนกว่า 11,620 ตัน

นายพงษ์ศักดิ์ ละมุนกิจ รองผู้จัดการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประธานคณะทำงานโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้พลังงานในอาคารเปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้พลังงานในอาคารจัดขึ้นโดย กฟน. เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เจ้าของอาคารเกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดกลุ่มอาคารเป้าหมายที่อยู่ในเขตจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของ กฟน. ได้แก่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ ครั้งนี้เป็นการมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” ปีที่ 3 ประเภทอาคารมหาวิทยาลัยและศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า จำนวน 16 แห่ง ประกอบด้วย อาคารมหาวิทยาลัย 8 แห่ง อาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า 8 แห่ง

“เราพบว่าความตั้งใจดำเนินการอย่างทุ่มเทของประเภทอาคารมหาวิทยาลัยและศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ที่เข้าร่วมโครงการในปี 58 สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้ากว่า 6.2 ล้านหน่วยต่อปี คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้สูงถึง 27.2 ล้านบาทต่อปี เมื่อรวมกับผลการดำเนินโครงการประหยัดพลังงานปีที่ 1 และปีที่ 2 สามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้สูงถึง 18.8 ล้านหน่วย ลดค่าไฟได้ 76.4 ล้านบาท” รองผู้จัดการ กฟน.กล่าว

16 อาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์จาก กพน.ประเภทมหาวิทยาลัย ได้แก่ รางวัลดีเด่นพิเศษ สุดยอดประหยัดพลังงาน รับรางวัล 2 ล้านบาท คือ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับรางวัลดีเด่นพิเศษ และเงินรางวัล 500,000 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่น ไม่มีเงินรางวัล มี 5 รางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

ส่วนอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ “กพน. อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่นพิเศษ” พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ศูนย์การค้าแพชั่นไอส์แลนด์ และศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค อาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ “กพน. อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่น” (ไม่มีเงินรางวัล) จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์

สำหรับการประกวดอาคารประหยัดพลังงานกับการไฟฟ้านครหลวง ปีที่ 4 MEA Energy Saving Building 2016 กพน.ดำเนินการส่งเสริมในกลุ่มอาคารโรงเรียนและร้านสะดวกซื้อ มีอาคารสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 146 แห่ง มีอาคารที่ผ่านเกณฑ์ MEA Index ได้รับตราสัญลักษณ์ระดับที่ 1 รวมทั้งสิ้น 74 แห่ง ประกอบด้วย ประเภทอาคารโรงเรียน 15 แห่ง และประเภทร้านสะดวกซื้อ 59 แห่ง โดยอาคารที่ผ่านเข้ารอบแรกตามรายชื่อที่ได้ประกาศไปแล้ว จะได้รับสิทธิ์การแข่งขันต่อในระดับที่ 2 เพื่อค้นหาสุดยอดอาคารประหยัดพลังงานปีที่ 4 พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวม 5 ล้านบาทในปีถัดไป.